

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ (กลุ่มบริษัท) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่ว่า “The Ultimate Solution for Sustainable Growth” ซึ่งสะท้อนเจตจำนงในการสร้างความยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแต่กลุ่มบริษัท แต่ยังรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยกลุ่มบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงนำมาบูรณาการร่วมกันในการกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กร ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

กลุ่มบริษัท มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการบูรณาการเข้ากับกระบวนการดำเนินงาน ทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการมลพิษทางอากาศ การบริหารจัดการน้ำ การบริหารจัดการของเสีย และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุด รวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่จะเป็นการบรรเทาผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้ตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 ตลอดจนการควบคุมและลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่กลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงดำเนินการเพื่อปกป้องรักษา ป่าไม้ หรือชดเชย ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินการตามแนวทางที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสุทธิ (No Net Loss) ทางความหลากหลายทางชีวภาพ และปราศจากผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้สุทธิ (No Net Deforestation) พร้อมทั้งศึกษาและส่งเสริมให้มีการยกระดับการสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวก (Net Positive Impact) ที่เป็นไปได้ โดยกลุ่มบริษัท จะดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ดำเนินการตามแนวทางของนโยบายการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มบริษัท ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ด้านสังคม (Social)

กลุ่มบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การปกป้องสิทธิแรงงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ความปลอดภัย สุขอนามัย ความปลอดภัยและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ควบคู่ไปกับการบริหารและพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะใหม่ที่จำเป็นของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และแบ่งปันผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ (Governance and Economic)

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการบริหารจัดการด้านภาษีที่ยืดหลักความถูกต้อง และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เปิดเผยข้อมูลและผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสให้เหมาะสมกับธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นการขยายขอบเขตความตั้งใจในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงานและสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

อีกทั้ง กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตความตั้งใจในการพัฒนาด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน บูรณาการทั่วทั้งองค์กร และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด รวมทั้งถ่ายทอดและสื่อสารนโยบายไปยังบริษัทในกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sant Jitkritt', written over a dotted line.

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท